

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้มาประชุม	ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม	-
ประธานในที่ประชุม	ว่าที่ร้อยตรีพิชณพหล แดงอ่อน
เริ่มประชุมเวลา	๑๓.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม	นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ ว่าที่ร้อยตรีพิชณพหล แดงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กล่าวถึงประเด็น ๒ ประเด็นที่โรงเรียนต้องคำนึงถึงคือเรื่องการดูแลนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โรงเรียนจำเป็นต้องหาวิธีที่จะทำให้นักเรียนสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น และมีแนวคิดดี ๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องระเบียบวินัยภายในโรงเรียน ทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น โรงเรียนไม่ได้ปิดกั้นความคิดของเขา แต่ต้องการให้นักเรียนทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตอนนี้จึงจำเป็นต้องเน้นในเรื่องการรับข่าวสารว่าวัยนี้เป็นวัยที่บอบบาง นักเรียนรับรู้ข่าวสารจากสื่อได้รวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบตามมาจำนวนมาก สำหรับข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้ปกครองก็คงวิเคราะห์ได้ว่าโรงเรียนก็ไม่ต้องทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในโรงเรียน โรงเรียนต้องการให้นักเรียนคิดและทำในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานะและเวลา ทุกสิ่งจะมี ๒ ด้าน คือฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฝ่ายที่เห็นด้วยก็จะสนับสนุน ชื่นชมยินดี ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะโจมตี ตอบโต้อย่างรุนแรง ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งนักเรียนจะลำบาก อยู่ในสังคมยาก โรงเรียนไม่ต้องทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนจะดูแลให้มากขึ้นว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนและให้เหมาะสมกับยุคสมัย ขอให้ผู้ปกครองแจ้งมา โรงเรียนจะได้แก้ไข สิ่งที่ผู้ปกครองแจ้งมาทางโรงเรียนก็ตั้งใจและขอขอบคุณ เพื่อจะได้ขับเคลื่อนภารกิจหลักของโรงเรียนคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ และได้ ขอบขอบคุณผู้ปกครองเครือข่ายทุกท่านที่มาร่วมกันเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับโรงเรียน และขอมอบหมายให้นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองต่อไป

๑.๒ นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การส่งเสริมคุณธรรมหรือการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณต่าง ๆ ของทางโรงเรียน จากนั้นแนะนำหัวหน้าระดับชั้นทั้ง ๖ ระดับ ท่านที่ ๑.นางกมลรัตน์ รื่นเรใจ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและงานเครือข่ายผู้ปกครอง งานเยี่ยมบ้าน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ท่านที่ ๒ นายศักดิ์ ปานรักษา หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเบญจวิถี ในเรื่องของภารกิจงานกองทุนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และให้เกียรติ สำหรับเรื่องการให้เกียรตินั้นมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน ท่านที่ ๓ นายสุทธิศักดิ์ จันทร์हांหว้า หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หัวหน้างานยานพาหนะของโรงเรียน เรื่องรถตู้รถยนต์ต่าง ๆ รวมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยในการมาโรงเรียนของนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่งานหอพักนักเรียน ท่านที่ ๔ นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลลูกาชาดและกองเกียรติยศ ท่านที่ ๕ นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดูแลงานพยาบาลและงานหอพักนักเรียน ท่านที่ ๖ นางสุธาทิพย์ ผลไสว หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดูแลเรื่องวินัยและความประพฤติของนักเรียน มีส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนตั้งแต่มาโรงเรียนจนถึงกลับบ้าน และนางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดูแลเรื่องงานบุคลากรของทางโรงเรียน เรื่องระเบียบวินัย งานปกครอง งานกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองเครือข่ายที่มีความเสียสละมาทำงานร่วมกับทางโรงเรียน มีส่วนในการสนับสนุนเรื่องการจัดการเรียนการสอน และในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียน ก่อนที่จะดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และเลขานุการ ได้ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ศึกษาเอกสารในเรื่องของระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของคุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ข้อแรก ๖.๑ ต้องเป็นบิดา-มารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบันเท่านั้น และเป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะและต้องดูแลอุปการะนักเรียนอย่างแท้จริง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ข้อ ๖.๒ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งในการดำรงตำแหน่งประธาน จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานมาต่อเนื่องเกินสองวาระในช่วงชั้นเดียวกัน ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่ง ก็คือตายหรือลาออกแล้วก็ขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๖.๒ ดังที่กล่าวมา และข้อสำคัญเลยก็คือต้องเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบันเท่านั้น จากนั้นได้มีการแนะนำตัวเครือข่ายผู้ปกครอง ได้แก่ ท่านที่ ๑ นายันทพล วิชัยดิษฐ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชน และเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเป็นนายกสมาคมและสร้างสุขสภาวะองค์กรของภาคเอกชน ท่านที่ ๒ นางสาวพัศร์วรินทร์ แวพานิช ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐ ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว ทางด้านสามีก็ทำเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์กับบริษัทต่างชาติดูแลหัวเอเซียแปซิฟิก ท่านที่ ๓ นายอิทธิกร โคตรบัญชา ทำงานเป็นผู้อำนวยการบริษัทโตเนชั่น อินเตอร์ จำกัดมหาชน เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจบ้าน เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการและเป็นที่ปรึกษาของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฝ่ายป้องกันปราบปราม ท่านที่ ๔ นางสาวนิตหน้อย ดีเผือก ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐ ทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทฐานมั่นคงการเคหะ จำกัด เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับบ้านจัดสรร ท่านที่ ๕ นางสาวกุลธิดา แสงขำ ทำธุรกิจส่วนตัว นำเข้าเกี่ยวกับกล่องวงจรปิด และจัดจำหน่าย ท่านที่ ๖ นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์นาม อายุสี่สิบแปดปี ปัจจุบันประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบริษัท ดูแลเรื่องระบบ

เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ ท่านที่ ๗ นางไอวริญญ์ จิรวัฒนวงศ์ เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๑  
ตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน มีตำแหน่ง SCB Head office คอยดูแลลูกค้า หน้าที่บริหาร  
จัดการ ท่านที่ ๘ นางสาวนฤมล พุ่มน้ำเย็น เป็นมารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ทำธุรกิจส่วนตัว  
ท่านที่ ๙ นายธานี ศรีงาม เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ เป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่ ๓ เอ็ม  
ประเทศไทย จำกัด ดูแลในส่วนของเครื่องมือแพทย์ ท่านที่ ๑๐ นายธนพร เวชวงศ์วาน เป็นผู้ปกครองของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗ ปัจจุบันเป็นพ่อบ้าน ท่านที่ ๑๑ นางบรรจง ภิญญโณ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ ๖/๑ เป็นพยาบาล ปัจจุบันก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัว คอยส่งแพทย์กับพยาบาลไปตามมหาวิทยาลัย ตามโรงงาน  
ต่าง ๆ ท่านที่ ๑๒ นางธนิณี จิระอำนวยเวช เป็นผู้ปกครองของนายณพลฐ์ จิระอำนวยเวช พนักงานบัญชีของ  
บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับในส่วนของการดำเนินการ ได้มีการยกมือเสนอชื่อ และมีผู้รับรอง และคัดเลือกให้ทำหน้าที่  
เป็นประธานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปี ๒๕๖๖ แล้วหลังจากนั้นได้เรียงลำดับหมายเลข แล้วก็ทำ  
การลงคะแนนเชิงลับ เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย เราจะประกาศผลคะแนน แล้วก็ให้ท่านผู้อำนวยการรับทราบ  
ในส่วนของกลุ่มบริหารงานบุคคลก็จะดำเนินการแต่งตั้ง โดยที่ประธานก็จะต้องทำการตกลงกันในทีมคณะกรรมการว่า  
ผู้ใดจะดำรงตำแหน่งใด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เราก็จะมีการสะท้อนผล เพื่อส่งไปยังฝ่ายบริหาร  
ในกลุ่มบริหารต่าง ๆ ที่จะดูแลในทุกรัฐส่วนของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการ เรื่องของงบประมาณ บริหาร  
ทั่วไป นโยบายและแผน และในส่วนของกลุ่มบริหารบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
มีการเชิญท่านรองทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายของโรงเรียน มีคณะกรรมการศิษย์เก่า จะไม่มี  
การลือขบปีใด ๆ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้หมุนเวียนเปลี่ยนกัน แล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ทำงานต่าง ๆ ร่วมกับทาง  
โรงเรียน ในส่วนของกรรมการชุดเดิมก็มีเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตามที่ทางโรงเรียน  
ได้เรียนเชิญไปซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง ทั้งด้านวิชาการ ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล มีการร่างระเบียบโรงเรียน  
โดยมีท่านนายอำเภอและภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันร่างระเบียบต่าง ๆ ท่านได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ กับทาง  
โรงเรียน หรือแม้แต่ตอบข้อสงสัยประเด็นต่าง ๆ ของทางผู้ปกครองสอบถามมา นอกจากนี้ในเรื่องการสื่อสารกับ  
ผู้ปกครอง โรงเรียนจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คุรุปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งจะดูแลนักเรียนทุกคนและ  
ขอให้ผู้ปกครองมาพบอย่างกัลยาณมิตร โรงเรียนมีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตาม  
ศักยภาพ จากปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองเครือข่ายให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างดีเสมอมา ในการคัดเลือกเครือข่ายระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีผู้เสนอชื่อ ๓ ท่าน ได้แก่  
หมายเลข ๑ นายอิทธิกร โคตรบัญชา หมายเลข ๒ นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์นาม หมายเลข ๓ นางบรรจง ภิญญโณ  
ผลคะแนน หมายเลข ๑ ได้ ๘ คะแนน หมายเลข ๒ ได้ ๓ คะแนน หมายเลข ๓ ได้ ๑ คะแนน ดังนั้นนายอิทธิกร โคตร  
บัญชา จึงได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์นาม และนางบรรจง ภิญญโณ เป็นรอง  
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง หลังจากนั้นนายอิทธิกร โคตรบัญชาได้กล่าวขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจ และยินดีที่จะ  
ให้การสนับสนุนโรงเรียนต่อไปในทุกด้าน และได้ดำเนินการประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  
๑. นายอิทธิกร โคตรบัญชา ตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ๒. นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์นาม ตำแหน่งรองประธาน  
๓. นางบรรจง ภิญญโณ ตำแหน่งรองประธาน ๔. นางสาวนิศาน้อย ดีเผือก ตำแหน่งนายทะเบียน ๕. นางสาว  
พัชรวีรินทร์ แวพพานิช ตำแหน่งปฏิคม ๖. นางไอวริญญ์ จิรวัฒนวงศ์ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ๗. นางสาวนฤมล  
พุ่มน้ำเย็น ตำแหน่งผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ๘. นายธนกร เวชวงศ์วาน ตำแหน่งเหรียญก ๙. นางสาวปณิสรา บุญเรือง

ตำแหน่งกรรมการ ๑๐. นายันทพล วิชัยดิษฐ์ ตำแหน่งกรรมการ ๑๑. นางสาวกุลธิดา แสงขำ ตำแหน่งกรรมการ และเลขานุการ ๑๒. นางธนิณี จิระอำนวยเวชย์ ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑๓. นายธานี ศรีงาม ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ผู้ปกครองเครือข่ายเสนอเรื่องการจัดรถรับ-ส่งนักศึกษาวิชาทหาร (รต.)
- ต้องการให้โรงเรียนมีการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางกมลรัตน์ รื่นเรใจ)

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(นางสุธาทิพย์ ผลไสว)

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม